



ประกาศสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

ลำดับที่	หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล
๑	๐๐๑	นายธนภณวรรณ แลสันกลาง
๒	๐๐๒	นายสัทยา ปิงแก้ว
๓	๐๐๓	นายโสภณ ฮ่วนปัญญา
๔	๐๐๔	นายจิระศักดิ์ ไทยรินทร์
๕	๐๐๕	นายสุทธิพงษ์ วงศ์สาย
๖	๐๐๖	นายสิทธิพงษ์ เต็มระวงศ์

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

วันเวลาสอบ	ตำแหน่งและวิชาสอบ	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ภาคความรู้ความสามารถ - ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และ การใช้รถยนต์ (ข้อเขียน) - สอบสัมภาษณ์	๐๐๑-๐๐๖	ณ สำนักงาน อัยการคดีศาล แขวงลำปาง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถ - ความสามารถในการขับ รถยนต์	๐๐๑-๐๐๖	ณ สำนักงาน อัยการคดีศาล แขวงลำปาง

หมายเหตุ : เวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

/๓. ประกาศ...

๓. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง และทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง ที่ www.lp-sum.ago.go.th

การตรวจคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบครั้งนี้ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทวีศักดิ์ งามดี)

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๕
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง